

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๒๗๗/๕๗-๖๐
 วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. ขอขอบคุณการนำเสนอการประชุม สปก.พม. ภาคภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ขอให้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่นำเสนอต่อไป	ทุกหน่วยงาน ทุกกองฯ
	๒. จากการนำเสนอข่าว /สถานการณ์ข่าว กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ พม. ๒.๑ จากการเชิญเยาวชนเสวนา โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ซึ่งมีการกล่าวถึงประเด็นทางการเมือง จึงขอกำชับให้ระมัดระวัง และขอให้จัดทำสรุปรายงานเสนอ PMOC ทราบต่อไป ๒.๒ กรณีสื่อให้ความสำคัญเกี่ยวกับข่าวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกระแสสังคมอย่างมาก อาทิ บ้านผู้สูงอายุ/สุขภาพ/การออมเงินและการสร้างรายได้/การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และข้อเสนอแนะของผู้ป่วน ขอให้รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุต่อไป	ทุกหน่วยงาน กตด. และทุกกองฯ, คย./ทุกหน่วยงาน กส.ศ. ผส.
	๓. เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ขอให้ ปพม. และ กคพ.พม. ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป และกำชับเรื่องการค้ามนุษย์เกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน TIP Report ซึ่งมีกำหนดรายงานในช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๑	สป.
	๔. รว.พม.ได้หารือร่วมกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการ "Social Enterprise" โดยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จ.อุดรธานี ทั้งนี้ รว.พม. มอบหมาย รอง ปพม. (นางนภา เศรษฐกร) จัดเตรียมแผนการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป	รอง ปพม. (นางนภา เศรษฐกร) ผส.
	๕. ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป ๕.๑ โครงการ S2S ซึ่ง รว.พม.จะไปเยี่ยมศิลปินที่ศูนย์ฯ ดูแลนักร้อง นักดนตรี / รร.เศรษฐเสถียร เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานต่อไป ๕.๒ งานด้านผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.นครพนม (ต้นแบบ) ๕.๓ การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ ปี ของรัฐบาล ๕.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์ พม. ปี ๒๕๖๑ ๕.๕ การก่อสร้างอาคาร พม. ขอให้รายงานความคืบหน้าให้ รว.พม.ทราบโดยด่วน อาทิ รายละเอียดด้านอาคารสถานที่ /ครุภัณฑ์ / งบประมาณ / กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการใช้สถานที่ ฯลฯ ๕.๖ สืบเนื่องจาก รว.พม.ให้สัมภาษณ์ รายการ "คำรณพารวยด้วยเกษตร" ตอน ตะกร้าพลาสติก นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยได้สร้างอาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและแม่บ้าน มากกว่า ๓๓ ปี ขอให้ พม.วางแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน สังคม รวมทั้งการพัฒนาองค์กรของ พม.ให้ครอบคลุมในทุกด้านให้เกิดความยั่งยืนต่อไป	พก. ผส. สป./ทุกหน่วยงาน สป./ทุกหน่วยงาน สป. กส.ศ. + ทุกกองฯ ทุกหน่วยงาน ทุกกองฯ

เริ่ม ๓๐ ต.ค., ๕๗, ๖๐, กต.ทุกกองฯ, ๖๐, กลุ่ม เสนอ. น.๖๖๖๗.
 - เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมมีอาชีพ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๓๔๕๗ ลว. ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐

(พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

(นางสาวศศิณัฐ บุญอำไพ)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐

๐๖๖.
 25 ก.ค. 60 (นางสาววิภาภัทร์ มะลิพันธุ์)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐